

Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus)

Thông tin dành cho phụ huynh và người chăm sóc trường công lập

Thông tin về Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus)

Chính phủ Victoria đang giúp cuộc sống của các gia đình dễ dàng hơn một chút bằng cách cung cấp khoản Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus) một lần là 400 đô la.

Sự hỗ trợ này sẽ giúp trang trải chi phí đồng phục học sinh, sách giáo khoa và các hoạt động của trường như cắm trại, dã ngoại và thể thao.

Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus) là khoản bổ sung cho các khoản hỗ trợ hiện có và đang được áp dụng cho Quỹ Trại hè, Thể thao và Dã ngoại (CSEF) và Chương trình Đồng phục Học sinh Giá rẻ.

Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus) sẽ được cấp cho các trường học và gia đình vào Học kỳ 4 năm 2024.

Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus) dành cho ai

Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus) dành cho phụ huynh và người chăm sóc của tất cả học sinh trường công lập Victoria từ lớp Dự bị Mẫu giáo (Prep) đến lớp 12 vào năm 2025, ngoại trừ học sinh quốc tế đóng học phí đầy đủ, học sinh học tại nhà, học sinh TAFE và học sinh học mẫu giáo vào năm 2025.

Phụ huynh và người chăm sóc cần làm gì

Phụ huynh và người chăm sóc của trẻ đáp ứng đủ điều kiện nhận Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus) nêu trên cần phải thực hiện các điều sau trước **thứ Sáu ngày 18 tháng 10 năm 2024**:

- **Hoàn tất việc ghi danh**

Nếu con hoặc các con của bạn chuyển sang trường công lập vào Học kỳ 1 năm 2025 hoặc bắt đầu học lớp Dự bị Mẫu giáo (Prep) hoặc Lớp 7 vào năm 2025, vui lòng hoàn tất thủ tục ghi danh. Để biết thêm thông tin, hãy đọc về [Ghi danh vào trường](#).

- **Kiểm tra thông tin liên lạc của bạn**

Đảm bảo cập nhật thông tin liên lạc của bạn với trường học. Bạn có thể kiểm tra thông tin này bằng cách liên hệ trực tiếp với nhà trường.

Nhận khoản Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus) 400 đô la

Bạn không cần phải đăng ký nhận Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus).

Bộ Giáo dục sẽ gửi email cho bạn vào tháng 11 năm 2024 với Khoản Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus) là 400 đô la. Bạn có thể truy cập thông qua hệ thống trực tuyến.

Bạn có thể quyết định cách sử dụng Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus) sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của gia đình bạn. Bạn có thể chọn cách phân bổ số tiền 400 đô la trong hệ thống trực tuyến.

Khoản tiền thưởng có thể được sử dụng cho chi phí học tập năm 2025, bao gồm:

- trại hè, chuyến đi, dã ngoại và du ngoạn
- chương trình bơi lội và thể thao
- chương trình giáo dục ngoài trời
- lễ tốt nghiệp
- đồng phục học sinh
- sách giáo khoa.

Tiền thưởng có thể được sử dụng tại các nhà cung cấp sách giáo khoa hoặc đồng phục được trường bạn chấp thuận tại cửa hàng hoặc trực tuyến, hoặc thông qua Chương trình Cứu trợ Trường học của Tiểu bang. Danh sách nhà cung cấp có thể bao gồm đồng phục học sinh hoặc hiệu sách. Bất kỳ khoản tiền nào bạn chọn phân bổ cho sách giáo khoa và đồng phục sẽ có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Sau đó, số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản trường học của con bạn để sử dụng cho các hoạt động sau này.

Khoản hỗ trợ sẽ được chuyển sang sử dụng cho những năm tiếp theo nếu không chi hết vào năm 2025.

Các gia đình có nhiều hơn một người con đủ điều kiện

Các gia đình có nhiều người con học cùng một trường có thể kết hợp các khoản thanh toán Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus) để sử dụng cho một người con hoặc cho một hoạt động cụ thể. Vì vậy, ví dụ, một gia đình có 3 người con đều là học sinh của một trường công lập sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá 1.200 đô la và được quyền tự quyết định cách chi tiêu số tiền đó. Tiền thưởng tiết kiệm cho trường học không thể kết hợp giữa các trường khác nhau.

Để biết thêm thông tin

Để tìm hiểu thêm về Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus), hãy truy cập vic.gov.au/school-saving-bonus. Thông tin được dịch cũng sẽ xuất hiện trên trang mạng Tiền thưởng Tiết kiệm Học đường (School Saving Bonus) trong vài tuần tới.